

ก.ค.ศ.จ่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง

นำเสนอเมื่อ : 25 ต.ค. 2560

ยื่นยึดขนาดสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพ ส.บ.ม.ท.วอนขอความชัดเจน

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นายรัชชชัย ศรีสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) พรอมตัวแทนเขายื่นหนังสือถึง รมว.ศึกษาธิการ ขอรับทราบแนวทางของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองอุบลราชธานี โดยนายรัชชชัยยกเล่าวา ตามที่เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ศาลปกครองอุบลราชธานีได้อัดสั่งทุเลาการบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการยายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ข้อที่ 10 และ 11 ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ.0206.4/ว24 ใว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษา และสำนักงาน ก.ค.ศ.ใด้มีหนังสือแจ้งเวียนถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ให้ชะลอการพิจารณายายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอยายระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.2560 ใว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทุเลาดังกลาว

นายกสมาคม ส.บ.ม.ท. กล่าวอีกว่า

ส.บ.ม.ท.เห็นว่าศาลมีใด้มีคำสั่งยกเลิกเพิกถอนมติหรือคำสั่งของสำนักงาน ศธจ.ที่ใด้มีมติและสั่งการไปแล้วแต่ ศธจ.ยังมีใด้มีคำสั่งแต่งตั้ง และศาลยังมีความเห็นใว้ในคำสั่งวาทศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎที่พิพากษา ก็ใม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐ

เนื่องจากผู้มีสวนเกี่ยวของสามารถพิจารณายายผู้บริหารสถานศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.4/ว9 ลงวันที่ 29 ก.ค.2554 ส.บ.ม.ท.จึงขอใ้

รมว.ศึกษาธิการวินิจฉัยสั่งการวาคำสั่งศาลปกครองดังกล่าวผูกพันผู้บริหารสถานศึกษารายอื่น ๆ หรือใม่, ผู้บริหารสถานศึกษารายใด้ใด้รับคำสั่งแต่งตั้งโยกยายแล้วแต่ยังใม่ใด้เดินทางจะดำเนินการอยางไร, กศจ.ที่พิจารณายายไปแล้วและเดินทางรับหนาที่ใม่แล้วจะทำอยางไร, กศจ.ที่ยังใม่พิจารณาจะตองทำตามหลักเกณฑ์ ว24 หรือ ว9 เป็นต้น

ด้านนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรงค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าววาทในการประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.วันที่ 30 ต.ค.นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะแจ้งใ้บอร์ดทราบถึงคำสั่ง โดยจะมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง 2 กรณีคือ การยกเลิกคำสั่งทุเลา

และใ้ใ้เห็นถึงความสำคัญของการพิจารณายายตามขนาดของสถานศึกษาวาทจะมีผลดีต่อคุณภาพการศึกษาอยางไร.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยรัฐ วันที่ 25 ตุลาคม 2560](#)